

แบบจัดทำฐานข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อโครงการ	บ้านเล็กในป่าใหญ่จังหวัดกำแพงเพชร
ที่ตั้งของโครงการ	บ้านอุดมทรัพย์ ตำบลหินลาด อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร
พระราชดำริของ	สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
สรุปพระราชดำริ	- พื้นที่ต้นน้ำลำธารเป็นพื้นที่ที่สำคัญมาก ต้องพยายามรักษาไว้ให้ได้และควรส่งเสริมให้ราษฎรช่วยกันปลูกป่า - การอพยพชาวไทยภูเขาจากพื้นที่ต้นน้ำลำธาร หากชาวไทยภูเขาเข้าไปอยู่เป็นอันตรายต่อต้นน้ำลำธาร ก็จำเป็นต้องอพยพออกไปและหาที่อยู่ให้ชาวไทยภูเขาสามารถช่วยตนเองได้ ต้องพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ให้ชาวไทยภูเขามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมด้วย
วัตถุประสงค์ของโครงการ	1. เพื่อฟื้นฟูสภาพป่า ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร ลำน้ำแม่वंก้ คลองสวนหมาก คลองวังเจ้า ให้กลับมีสภาพสมบูรณ์ดังเดิม 2. เพื่อให้ราษฎรซึ่งขาดแคลนที่ดินทำกิน ไร่เลื่อนลอย ได้มีที่ดินทำกินเป็นหลักแหล่งบุกเบิกแผ้วถางป่า ไร่เลื่อนลอยอีกต่อไป 3. เพื่ออนุรักษ์ และส่งเสริมอาชีพที่ราษฎรถนัด 4. เพื่อส่งเสริมให้หมู่บ้านเป็นแหล่งท่องเที่ยวต่อไป
หน่วยงานรับผิดชอบ	สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร
ประเภทของโครงการ	โครงการสำคัญอื่น ๆ
สรุปลักษณะของโครงการ	จัดหาที่ดินทำกินและจัดอาชีพที่ราษฎรถนัดเช่นการทำเครื่องเงิน การปักผ้า แกะสลัก จักสาน
ปีงบประมาณเริ่มดำเนินการ	ปี 2537
งบประมาณที่ได้รับในปีเริ่มต้น และ	สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาพระราชทานงบประมาณเริ่มแรกสำหรับเป็นทุนดำเนินการ 2 ล้านบาท

แหล่งที่มาของงบประมาณในปีที่เริ่มต้น	
งบประมาณที่ได้รับ จนถึงปัจจุบันและตั้งแต่ปีเริ่มต้น	
ผลการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มต้น จนถึงปัจจุบันโดยสรุป	จัดให้กลุ่มราษฎรชาวไทยภูเขาต่างๆ ได้มีที่ดินทำกินเป็นหลักแหล่ง โดยจัดตั้งเป็นหมู่บ้านและจัดอาชีพที่ราษฎรนัดเช่นการทำเครื่องเงิน การปักผ้า และสลัก จักสาน นอกจากนี้ แล้วยังส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
สถานภาพ () โครงการเสร็จสิ้นแล้ว (√) ดำเนินการขยายผล	โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่จังหวัดกำแพงเพชรบ้านมอสมบูรณ์ (กลุ่มบ้านปางมะนาว)และบ้านปางมะละกอ(โครงการคลองลาน2) จำนวน 65 ครัวเรือน โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่จังหวัดกำแพงเพชรบ้านบึงหล่ม(โครงการคลองลาน3) จำนวน 141 ครัวเรือน โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่จังหวัดกำแพงเพชรบ้านแปลงสี(โครงการคลองลาน4)

- หมายเหตุ** 1. กรณีเป็นจังหวัดที่ไม่มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินในพื้นที่ให้แจ้งยืนยันด้วย
2. ฐานข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินี้ หมายถึงโครงการที่ทรงมีพระราชดำริให้ดำเนินการในพื้นที่นั้น ๆ